

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา หรือสอบปฏิบัติ)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา หรือสอบปฏิบัติ)

☀ กองบริการการศึกษาดำเนินการ

1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. โครงการรับนิสิตพิการ

☀ คณะดำเนินการ

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์)

☀ กองบริการการศึกษาดำเนินการ

1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คือ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติ :

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา 2562 ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ
2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งที่มิคะแนนสูงสุด โดยการสอบ GAT/PAT ปี 2562 หรือ GAT/PAT ปี 2563
4. ต้องมีคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2563 (กรณีสมัครคณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์)

การพิจารณาอันดับการเลือกสมัคร :

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) ซึ่งต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ดังนั้นหากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนที่ได้รับจากการคำนวณตามเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก ที่สาขาวิชากำหนดของทุกอันดับการเลือกในสาขาวิชานั้นๆ มาเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย โดยยึดคะแนนเป็นสำคัญ เพื่อให้พิจารณาตัดสินผลตามอันดับการเลือกที่สมัครต่อไป

เงื่อนไข :

1. คณะที่พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 เท่านั้น คือ คณะเภสัชศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0201) คณะพยาบาลศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0301) คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0701) และคณะศึกษาศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 1601-1609)
2. คณะที่พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 และอันดับ 2 เท่านั้น คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0401-0404) คณะวิทยาศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0501-0502, 0505, 0507) และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (รหัสสาขาวิชา 1501-1503)

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา :
การสมัครคัดเลือกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th
อัตราค่าสมัคร
ค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร)
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th ให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์ใบสมัคร 2.1 ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่ระบบรับสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th เพื่อทำการสมัครและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด 2.2 เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด “บันทึกข้อมูลการสมัคร” (เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว) 2.3 หลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัคร เลือกเมนู “พิมพ์ใบสมัคร” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร เพื่อให้ระบบรับสมัครแสดงใบสมัคร และผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง ให้ถูกต้อง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกและถือว่าการสมัคร เป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 2. กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด ผู้สมัครที่เข้าสู่ระบบรับสมัครแล้ว หากกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ ให้รีบติดต่อ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4377 อีเมล 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน ทั้งนี้ ผู้สมัครห้ามนำใบสมัครที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ไปชำระเงิน โดยเด็ดขาด ให้ติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อปลดล็อกเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จึงจะดำเนินการสมัครใหม่ได้
ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินผ่านธนาคาร ผู้สมัครต้องนำใบสมัครไปชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร) ผ่านธนาคารที่กำหนดให้ ซึ่งต้องชำระเงินไม่เกิน วัน/เดือน/ปี ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ของตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินผ่านธนาคารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีการประทับตราจากธนาคาร และได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) หรือ บางธนาคารอาจจะบันทึกหลักฐานการชำระเงินไว้ในใบสมัคร ดำเนินการ ดังนี้ 3.1 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ และวัน/เดือน/ปี ในใบสมัคร 3.2 ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร) ได้ที่ธนาคารที่กำหนดให้ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 3.3 ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ไม่เกิน วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะกำหนด วันสุดท้ายของการชำระเงินในใบสมัครแต่ละใบแตกต่างกัน ซึ่งจะมีกำหนดการชำระเงิน 3 วัน นับจากวันสมัคร
หมายเหตุ : โปรดสำเนาใบสมัครที่ชำระเงินแล้ว และหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) ไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลการสมัครของผู้สมัครเอง
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่ชำระเงินผ่านธนาคาร เมื่อพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อกองบริการการศึกษาโดยด่วน โทรศัพท์หมายเลข 0-4375-4377 อีเมล 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่แก้ไขข้อมูลให้ และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ โดยจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น